

“ทีพีไอ” ส่อแววยืดหนี้สำเร็จ ขอเวลา 5 ปี ไม่พินปล่อยียด 2 แสนล้าน

ผู้จัดการรายวัน - “ประชัย เลียวไพ-
รัตน์” เดิมทีในฐานะทีพีไอเกือบ 2 แสน
ล้านบาทคำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ใหม่ ต่อรองแปลงดอกเบี้ยเป็นทุนแต่
ขอเวลา 5 ปีในการฟื้นฟูธุรกิจ หากทำไม่
ได้ยินดีให้ยึดโดยปราศจากเงื่อนไข
ระบุ 17 ธ.ค. ซึ่งชดเชย 148 เจ้าหนี้รับร่าง
หลักการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่
“เลขาธิการคนเดิมตัว

วานนี้ (4 ธ.ค.) บริษัท อุตสาห-
กรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหา-

ชน) หรือทีพีไอ ร่วมกับบริษัท เซส-
แมกซ์ฮัตตันซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ของบริษัทได้จัดประชุมใหญ่กับบรรดา
เจ้าหนี้ที่สำนักงานบริษัทในกรุงเทพฯ
หลังจากที่ทีพีไอได้ไปโรดโชว์ที่ฮ่องกง
สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่นและเยอรมนีเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมา

นาย M. TERENCE ROBINSON
กรรมการผู้จัดการดูแลกลุ่มธุรกิจเคมี
ภัณฑ์ทั่วโลก บริษัท เซสแมกซ์ฮัตตันกล่าว
ว่า การประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียด

ละเอียดของร่างหลักการการปรับโครงสร้าง
(Indicative Term Sheet) ซึ่ง
บริษัทและกรรมการตัวแทนเจ้าหนี้เพิ่ม
เจรจาตกลงกันได้ให้กลุ่มเจ้าหนี้ 148
รายรับทราบก่อนลงคะแนนเสียงรับ
ร่างดังกล่าว

ในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ยัง
ไม่สามารถสมบูรณ์ เนื่องจากตัวแทน
เจ้าหนี้บางรายไม่สามารถตัดสินใจได้
เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนจึงได้

กำหนดวันลงคะแนนเสียงรับร่างฯ อีก
ครั้งในวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ก่อนจะ
สรุปว่าร่างดังกล่าวผ่านหรือไม่

“หากร่างหลักการดังกล่าวผ่านการ
รับรองแล้ว บริษัทจะใช้เวลาประ-
มาณ 3 เดือนในการทำสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี้หรือสัญญาเงินกู้ใหม่ (MRA)
ขึ้นเพื่อให้เจ้าหนี้เซ็นรับรอง ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ต่างๆ



บริษัทด้วย" นายอเนกชัย เขียวโง้วรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

นายประชัย กล่าวย้ำว่า การปรับโครงสร้างหนี้ ตยยอมลดสัดส่วนการถือหุ้นลง 30% เพื่อแปลงดอกเบี้ยเป็นทุนซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดทางให้เจ้าหนี้เข้ามาถือหุ้นด้วยเพื่อแลกกับดอกเบี้ยบางส่วนลง

โดยแผนปรับโครงสร้างหนี้จะยึดการชำระคืนเงินต้นออกไป 5 ปี แต่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ โดยในปีที่ 6 ที่พีโอจะชำระคืนถึงหมดมูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาทหรือสุทธิ

"ตอนนี้เริ่มเดินฟื้นฟู หากตลาดเชยิตบริษัทแม่ซึ่งถูกระงับใน MRA ว่าหากที่พีโอไม่มีการปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาใหม่ใน 5 ปี เจ้าหนี้มีสิทธิยึดบริษัทได้ทันที ซึ่งขณะนี้ไม่มีสินทรัพย์ขายมาที่จะชดเชวงไม่ให้แผนนี้สำเร็จเพราะต้องการให้ที่พีโอล้มไปโดยได้รับใบสั่งจากบริษัทารายใหญ่ของคนไทยรายหนึ่ง"

นายประชัย กล่าวต่อไปว่า หากเจ้าหนี้รับแผนแล้ว คนคงต้องทุ่มเทเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ โดยจะพยายามให้ดีที่สุด หลังจากพ้นช่วงวิกฤติดังกล่าวแล้วตนเองต้องปลดกระวางออกไป เพื่อให้คนเห็นมากกว่าเข้ามาบริหารงานแทน

แหล่งข่าวจากราชการเจ้าหนี้ที่พีโอกล่าวว่าในการประชุมร่วมระหว่างที่พีโอและกรรมการตัวแทนเจ้าหนี้ 14 รายที่ผ่านมา เพื่อรับร่างหลักการปรับโครงสร้างหนี้ มีเพียงตัวแทนเจ้าหนี้ 2 รายเท่านั้นที่ปฏิเสธ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โอเอสซี ที่วอล์คเอาท์ออกไป โดยได้เสนอให้มีการปลดนายประชัยออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย แต่ตัวแทนเจ้าหนี้บางรายไม่เห็นด้วย

นาย ROBINSON กล่าวถึงกรณีที่มีเจ้าหนี้บางรายระบุว่าถูกที่พีโอบีบคอบให้ยอมรับแผนปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวว่า ในร่างหลักการฯนี้ได้พยายามที่จะเสนอความต้องการของเจ้าหนี้ต่างๆ แต่ต้องยอมรับว่าเจ้าหนี้ 143 รายมาจากนับสิบประเทศเมื่อเข้ามาอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่พีโอก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ซึ่ง MRA คาดว่าจะร่างเสร็จภายใน 3 เดือนคงต้องพิจารณาดูว่าสัญญาดังกล่าวขัดกับกฎหมายของแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไร

เหตุผลที่ต้องทำสัญญา MRA ใหม่ก็เพื่อต้องการตัดขั้นตอนจากกฎหมายเกี่ยวกับบังคับจำนอง และเจ้าหนี้ก็ยังไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล้มละลายด้วย

ส่วนสภาพคล่องของที่พีโอในขณะนี้ดีกว่าเมื่อ 15 เดือนที่ผ่านมา ในช่วงที่ประกาศค่าเงินบาทลอยตัว ซึ่งช่วงนี้แบงก์ไม่มีความมั่นใจในการเปิดแอล/ซี ทำให้บริษัทต้องสต็อกน้ำมันดิบ 8 สิบตัน แต่ขณะนี้สต็อกน้ำมันดิบเพียง 4 สิบตันเท่านั้น เพียงแต่ช่วงนี้เราต้องการเวลาเพื่อหาเงินชำระหนี้เงินกู้ 3.2 พันล้านบาทหรือสุทธิ

ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตเม็ดพลาสติกเพิ่มกำลังการผลิต โดยเครื่องใหม่ผลิตเพื่อการส่งออก หลังจากตลาดภายในซบเซา โดยมีการเงินต่อหน่วยของเม็ดพลาสติกสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ เนื่องจากที่พีโอเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร

ในปี 2540 ที่พีโอและบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวม 175,499 ล้านบาท หนี้สินรวม 145,708 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 29,794 ล้านบาท

"ผมเห็นด้วยกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ เพราะเป็นการดำเนินการที่สร้างสรรค์" ม.ร.ว. จัตุรงค์ โสมนุกูล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเข้าร่วมในฐานะตัวแทนธนาคารในการเจรจากล่าวสนับสนุน ■

■ "ที่พีโอ"

ที่พีโอได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ 148 ราย ขณะนี้เรายังไม่อยากจะรู้ว่าเจ้าหนี้จะลงคะแนนเสียงรับร่างหลักการมากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่ต้องการขึ้นว่า เพราะวันนี้ราคาหุ้นที่พีโอก็โตไปโตจนแล้ว แต่จะแถลงอีกครั้งในวันที่ 17 ธันวาคมนี้แทน"

ร่างดังกล่าวจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ต้องลงคะแนนเสียงรับร่างดังกล่าวอย่างน้อย 75% ของมูลค่าหนี้ 3.2 พันล้านบาทหรือสุทธิ และอีก 60% ของจำนวนหนี้ 148 ราย

แต่หากเจ้าหนี้ลงคะแนนเสียงไม่รับร่างหลักการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ท้ายสุดคงต้องฟ้องศาลเพื่อยึดทรัพย์สินต่อไป

เงื่อนไขแผนการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่รายละเอียดบางอย่างอาจต้องแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งคงต้องมีการพิจารณาร่วมกัน

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนบริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ทำการประเมินสถานการณ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงครั้งนี้ด้วย

สถานการณ์ปิโตรเคมีในปี 2542-43 ราคาเม็ดพลาสติกจะยังทรงตัวเหมือนแต่ถ้าผ่านภาวะขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่างมากในรอบ 25 ปี อีกทั้งกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกในภูมิภาคเอเชียมีความต้องการมาก โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเกาหลีใต้ได้ทุ่มส่งออกคิด 50% และ 20% ของกำลังการผลิตรวมตามลำดับแต่หลังจากนั้นในปี 2544-45 ราคาเม็ดพลาสติกจะเริ่มซบเซาตัวขึ้นตามลำดับ

ปะชียงการ "มีศูนย์คิดขวาง"

"ร่างหลักการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้ถือว่าดีมาก หากตนเองเจ้าหนี้ก็คงต้องรับสิ้นเพราะแบบไม่มีการ HAIR CUT หรือตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ แต่ยังมีมีการแปลงส่วนต่างดอกเบี้ยเงินต้นอีก 30% และเสมอภาคกันหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักทรัพย์ที่ ประกันหรือไม่ ซึ่งไม่กล้าที่ถูกตัดก แต่ขณะนี้ไม่มีในหลักการแบงก์เอง แต่คงต้องเคารพบอร์ด